



บันทึกข้อความ

สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เลขรับ 943
วันที่ 5 เม.ย.65
เวลา 13.13 น.

ส่วนราชการ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ที่ อว๐๖๕๕.๐๘/๕๓๓๓ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและผู้เข้าอบรม และร่วมกล่าวต้อนรับและให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการฯ ในฐานะเป็นผู้บริหารเจ้าของพื้นที่จัดโครงการฯ
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ด้วยเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา ๙๓(๕) โครงการเสริมพลังผู้นำชุมชน ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด โดยร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ดังรายละเอียดโครงการแนบมาด้วยนี้ ซึ่งโครงการจะเป็นการจัดอบรมสร้างผู้เชี่ยวชาญการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานชีวมวลให้กับตัวแทน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) รวม ๕ พื้นที่ของประเทศไทย โดยการดำเนินโครงการฯ ครั้งนี้ ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นผู้ดำเนินการจัดการอบรมเขตพื้นที่ภาคใต้ ในระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมศรีวิศวะ อาคารศรีวิศวะวิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา) เป็นประธานในพิธีเปิด

ในการนี้ ทางผู้ดำเนินการจัดการอบรมฯ เห็นว่าการจัดงานเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยฯ จึงขอเรียนเชิญท่านอธิการบดีร่วมต้อนรับประธานในพิธีเปิด และขอความอนุเคราะห์ท่านอธิการบดีเป็นผู้กล่าวต้อนรับและให้สัมภาษณ์นักข่าวเกี่ยวกับโครงการฯ ในวันพุธที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีวิศวะ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา พร้อมกันนี้ได้แนบคำกล่าวต้อนรับ บทสัมภาษณ์ และกำหนดการมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(รองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

เรียน อธิการบดี

เพื่อโปรดพิจารณา คณะวิศวกรรมศาสตร์
เชิญร่วมต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
ในพิธีเปิดโครงการอบรมฯ ในวันที่ 20 เม.ย.65
เวลา 9.00 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์

5 เม.ย.65

ศาสตราจารย์ ดร. วิมล (นพ.)
๗ เม.ย. ๖๕

คำกล่าวต้อนรับ

“โครงการเสริมพลังผู้นำชุมชน ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด”

เรียน ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา แยกผู้มีเกียรติ ผู้บริหาร ท่านวิทยากร ผู้เข้าร่วมสัมมนา และสื่อมวลชนทุกท่าน

ในวันนี้ถือได้ว่าเป็นโอกาสอันดีที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพจัด “โครงการเสริมพลังผู้นำชุมชน ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด” ให้กับตัวแทนชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตพื้นที่ภาคใต้ ทั้งในจังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง จังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดอื่นๆ ใกล้เคียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ดำเนินการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่ภาคใต้ มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษ ส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง ที่เน้นการปฏิบัติ ทำการสอน ทำการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้ผู้สำเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเป็นหลัก นอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยฯ ยังเน้น ผลงานวิจัย การบริการวิชาการในด้านเกษตรกรรม วิศวกรรม และเทคโนโลยีเพื่อชุมชน รวมถึงให้การบริการวิชาการที่ตอบสนองนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล

การจัดการอบรม “โครงการเสริมพลังผู้นำชุมชน ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด” วันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรตัวแทนจากชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด และเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายในการต่อยอดและขยายผลการใช้พลังงานสะอาดในการผลิตไฟฟ้าอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

กระผมในนามของผู้จัดโครงการอบรมฯ พื้นที่ภาคใต้ ขอกล่าว ยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมทุก ๆ ท่าน ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะประสบผลสำเร็จในการนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาให้กับชุมชน องค์กรหน่วยงานของท่านในอนาคตต่อไป

ขอขอบคุณทุกท่านครับ

ขั้นตอนกระบวนการสัมภาษณ์

ลำดับ	ภาพ	เสียง	ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ตอบข้อซักถาม (ตอบสัมภาษณ์) คำตอบ
	<p>สัมภาษณ์: อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย (ศาสตราจารย์ ดร.สุวิจน์ อภัยกุล)</p>	<p>(สัมภาษณ์) ประเด็นสัมภาษณ์ 1 วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ 2 มองว่า ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปต่อยอดได้ อย่างไร 3 ผู้เข้าร่วมอบรมมาจากที่ไหนบ้าง เรามีความ มุ่งหวังอย่างไรกับการอบรมครั้งนี้</p>	<p>1 เพื่อให้ความรู้ด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ให้กับชุมชน สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านพลังงาน ในพื้นที่ และให้ชุมชนหันมาเห็นความสำคัญของการใช้ พลังงานสะอาด 2 สามารถนำไปต่อยอดในการเลือกใช้เทคโนโลยีการ ผลิตไฟฟ้าหรือการใช้พลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับ สภาพแวดล้อมและบริการของแต่ละชุมชนได้อย่าง เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด 3 เขตพื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง จังหวัด นครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง โดยส่วนตัวก็หวัง ให้เป็นต้นแบบทางเทคโนโลยีให้กับชุมชน</p>

กำหนดการพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการ
เสริมพลังงานผู้นำชุมชนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด
พื้นที่ภาคใต้
วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕

เวลา	กิจกรรม
๐๗:๓๐-๐๘:๐๐ น.	ตรวจคัดกรองโรคโควิด ๑๙ โดยทีมสาธารณสุขจังหวัด
๐๘:๐๐-๐๘:๐๐ น.	ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการอบรม
	พิธีเปิดการฝึกอบรม
๐๘:๑๕-๐๘:๓๐ น.	<ul style="list-style-type: none"> ● ฝ่ายปฏิคม (ฝ่ายต้อนรับ) เชิญ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (ท่านสุรียพรรณ์ ณ สงขลา) พักผ่อนห้องประชุมเล็ก
	<ul style="list-style-type: none"> ● พิธีกรเชิญ ท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส) กล่าวต้อนรับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา แขกผู้มีเกียรติ และผู้เข้ารับการอบรม ● พิธีกรเชิญ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รับฟังคำกล่าวรายงาน ● พิธีกรเชิญ ท่านคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล) กล่าวรายงานโครงการ ● ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวเปิดงาน ● พิธีกรเชิญ แขกผู้มีเกียรติ ร่วมถ่ายภาพกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาด้านล่างเวที ● พิธีกรเชิญ ท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส) มอบของที่ระลึก แต่ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และ
	<p style="text-align: center;">วิทยากร มีดังนี้</p> <p style="text-align: center;">รองศาสตราจารย์ ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี</p> <p style="text-align: center;">รองศาสตราจารย์ ดร.กานต์ เกิดขึ้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน</p> <p style="text-align: center;">ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภวิทย์ ลวนะสกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี</p> <p style="text-align: center;">อาจารย์ชานนน์ ชูพงษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี</p> <p style="text-align: center;">คุณอาวุธ ธรรมบุตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี</p> <ul style="list-style-type: none"> ● พิธีกร กล่าวเสร็จสิ้นพิธีเปิด.....พัก ๑๐ นาที เริ่มการอบรม
๐๘:๔๕-๑๐:๐๐ น.	<p style="text-align: center;">สื่อมวลชนสัมภาษณ์</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (ท่านสุรียพรรณ์ ณ สงขลา) ● ท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส) ● ท่านคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ จรูญ เจริญเนตรกุล)
	บริเวณป้ายการประชุมหน้าห้องฝึกอบรม
๑๐:๐๐-๑๐:๑๕ น.	ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (ท่านสุรียพรรณ์ ณ สงขลา) และแขกผู้มีเกียรติเดินชมการสาธิตชุดฝึกปฏิบัติของโครงการอบรม
	และเดินทางกลับ โดยท่านอธิการบดี และผู้บริหารไปส่ง

หมายเหตุ การแต่งกายชุดสุภาพ